

**BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Những thành viên tiêu biểu  
trong hiến máu tình nguyện**

**Sáng 14-6, tại Nhà Văn hóa - Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Tiền Giang, Hội Chữ thập đỏ (HCTĐ) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2024, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày “Quốc tế người hiến máu” 14/6, với chủ đề: Cảm ơn người trao giọt hồng.**

Toàn tỉnh có 11 huyện, thành, thị xã với hơn 2.100 thành viên tham gia, tình nguyện viên HCTĐ ở cấp hội cơ sở thường xuyên tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và là nòng cốt tham gia. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức 16 cuộc hiến máu tình nguyện, thu 2.441 đơn vị máu. Với số máu thu được đã cứu sống được nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, nguy kịch, đã thể hiện ý nghĩa nhân văn, tính nhân đạo, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tiền Giang đã trao nhiều bằng khen của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang và 45 giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang cho các tập thể, cá nhân và gia đình có nhiều thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện thời gian qua.



*Kỹ sư Công Khanh và bác sỹ Hoàng Tú thuộc Bệnh viện Phụ sản TG hân hạnh nhận giấy  
khen của HCTĐ tỉnh Tiền Giang*

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Những thành viên tiêu biểu  
trong hiến máu tình nguyện

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang vinh dự nhận 3 giấy khen của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2024 gồm kỹ sư Nguyễn Công Khanh, bác sỹ Nguyễn Hoàng Tú, bác sỹ Nguyễn Thị Cẩm Thy, mỗi cá nhân tính đến thời điểm hiện tại đã có từ 10 lần hiến máu tình nguyện trở lên, đã trao những giọt máu của chính bản thân mình để giúp nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Với thông điệp “*20 năm Ngày Quốc tế người hiến máu: Cảm ơn người trao giọt hồng!*”, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tiền Giang muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhận, tri ân đối với người đã hiến máu tự nguyện. Đó là những người đã thầm lặng góp sức, trao gửi những giọt máu của chính mình để tiếp thêm hy vọng, niềm tin vào sự hồi sinh kỳ diệu cho người bệnh và gia đình họ./.

**Lê Phú Quốc**